

สรุปประเด็นศาสตร์พระราชาราชู การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาราชู การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปประเด็นได้ ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๑. การค้นหาและช่วยเหลือโค้ชและนักกีฬาเยาวชนทีมฟุตบอล “หมูป่า อะคาเดมี่”	<p>ด้วยพระเมตตาธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสังฆราชฯ และด้วยพระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ช่วยอำนวยความสะดวก ให้เด็กและโค้ชทีมฟุตบอล “หมูป่า อะคาเดมี่” ทั้ง ๑๓ คน ที่พลัดหลงในถ้ำหลวง จ.เชียงราย ได้อยู่รอดปลอดภัย อีกทั้งด้วยกำลังใจ พลังแห่งความรัก ความศรัทธา และการสวดมนต์ภาวนาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากพี่น้องชาวไทยทุกศาสนาและจากเพื่อนร่วมโลก ช่วยกันเป็นแรงผลักดัน เกื้อหนุนให้การปฏิบัติการกู้ค้นหาผู้ประสบภัยครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ในเบื้องต้น โดยยังคงเหลือขั้นตอนในการเคลื่อนย้ายออกจากถ้ำให้ปลอดภัย รวมทั้งการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาพปกติ ซึ่งเรายังต้องดำเนินการร่วมกันอย่างรอบคอบต่อไป</p> <p>ทุกวิกฤตย่อมผ่านไปได้ด้วยโอกาสเสมอ หากมองด้วย “สายตาที่สร้างสรรค์” เหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึง “พลังแห่งความรู้รัก สามัคคี” ของชาวไทย ทุกครั้งที่ชาวไทยร่วมแรงร่วมใจกัน จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและผ่านห้วงเวลาแห่งความยากลำบากไปด้วยกันได้เสมอ การปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้ จึงเป็นไปตาม “หลักเมตตาธรรม” และ “หลักมนุษยธรรม”</p> <p>นายกรัฐมนตรีชวนให้ประชาชนได้ร่วมกันคิดถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเหตุการณ์ครั้งนี้ เช่น</p> <p>๑. การใฝ่รู้และเฝ้าติดตามข่าวสารจากสื่อทุกแขนงอย่างต่อเนื่อง หากมีความใฝ่รู้และติดตามข่าวสารต่างๆ จะทำให้เราได้รับความรู้หลายแง่มุมและนำมาประมวลเกิดแนวคิด เป็นบทเรียน เช่น การเอาชีวิตรอดในถ้ำเป็นเวลานาน วิธีการหาน้ำบริสุทธิ์ดื่มแทนอาหาร การทำสมาธิเพื่อลดความหวาดกลัว ตลอดจนการทำความรู้จักกับถ้ำ ป่า สัตว์มีพิษ เพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ได้ เป็นต้น ทั้งนี้ ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่พยายามจะนำเสนอแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ควบคู่ไปกับการรายงานสถานการณ์ และเป็นการส่งกำลังใจไปยัง “๑๓ ครอบครัว” ของผู้ประสบภัย และเจ้าหน้าที่ทุกคนมาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. การทำงานร่วมกันอย่างมีระเบียบ แบบแผน และการเคารพกติกา ปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการในรูปแบบ “ประชารัฐ” ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน รวมทั้ง “จิตอาสา” ขยายสู่ชาวมัธยม ชาวเชียงราย ชาวไทยทั่วประเทศ และสู่ชาวโลก ได้เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งในรูปแบบของบุคคลและองค์กร รวมแล้วกว่า ๕๐ หน่วยงาน เป็นจำนวนหลายพันคนที่ทำงานประสานสอดคล้องกันภายใต้ “ศูนย์อำนวยการร่วม” ซึ่งมี ผวจ.เชียงราย ในขณะนั้นทำหน้าที่ ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องจนถึง ณ เวลานี้ เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ ในการสั่งการ ตัดสินใจ และกำกับดูแลการทำงานในภาพรวมอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติ ข้อห้าม ข้อบังคับที่กำหนด ซึ่งเกิดจากการหารือกันทุกฝ่ายอย่างรอบคอบแล้ว ทั้งนี้ ความเป็นผู้นำของ ผวจ.เชียงราย มีส่วนสำคัญ</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	<p>อย่างมากที่ทำให้ปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่ง ผวจ. มีหน้าที่เหมือน นายกรัฐมนตรีของจังหวัด ต้องบูรณาการทุกหน่วยงานให้ได้</p> <p>๓. การวางแผนอย่างรอบคอบ การทำงานใดๆ จะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ ที่เรียกว่า แผนหลัก แผนรอง แผนเผชิญเหตุ ต้องศึกษาปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่อาจเกิดผลกระทบ ต้องมีแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด เตรียมการต่างๆ ให้ครบวงจร สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ จะต้องมีการซักซ้อมการปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตน การสั่งการ การบังคับบัญชา การรายงาน เพื่อให้สอดคล้องประสานการทำงานได้โดยอัตโนมัติ</p> <p>รัฐบาลและ คสช. จึงพยายามนำเสนอว่า มีความจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนปฏิบัติต่างๆ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ต้องมีวิสัยทัศน์ กำหนดแนวทางอย่างเป็นขั้นตอนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก มีมาตรการลดความเสี่ยง เป็นต้น</p> <p>๔. ประชาคมโลกได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น จากการติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ ทั้งของประเทศไทยและต่างชาติ โดยไม่ใช่เพียงมุมมองด้านสถานการณ์เท่านั้น แต่ต่างชาติได้จับตามองถึงมาตรฐานการกักกัน โดยจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติว่าจะได้รับความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเส้นท่อนของประเทศไทยมีหลายประการด้วยกัน เช่น การมีธรรมชาติที่สวยงาม อาหารอร่อย มีคุณภาพ คนไทยมีอัธยาศัยที่ดี เป็นสยามเมืองยิ้ม เป็นต้น ดังนั้น หากมีสิ่งใดที่กระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ จะต้องเร่งแก้ไขโดยเร็ว</p> <p>นอกจากนั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงรับ “จิตอาสา” ชาวต่างประเทศ ที่มาร่วมปฏิบัติการกักกันในครั้งนี้ ให้ดูแลเปรียบเสมือนอาคันตุกะของพระองค์ ซึ่งรัฐบาลก็ให้การต้อนรับดูแลโดยกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะติดตามดูแลจนกว่าจะจบสิ้นภารกิจ ในฐานะเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้สมกับที่มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือ เสียอันตราย จนกว่าจะเดินทางกลับประเทศ</p> <p>๕. การจัดทำแผนบทเรียน นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบันทึกเป็นแผนบทเรียน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในอนาคต โดยจะต้องประสานกันทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร ประชาชน ภาคเอกชนต่างๆ ซึ่งอาจเรียกง่าย ๆ ได้ว่า “แผนประชารัฐ” โดยจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องในครั้งนี้อย่างจริงจัง การจัดทำระบบแจ้งเตือนภัยต่างๆ ตามสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับถ้าหลงต่อไปจะได้รับความสนใจจากชาวโลกที่ขอการท่องเที่ยวแบบผจญภัย จะต้องมีการสำรวจว่าจุดใดสามารถไปได้ และมีมาตรการป้องกันภัย ที่ผ่านมามีความเสี่ยงไม่ได้ให้ความสำคัญ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานในพื้นที่ที่จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ในการกักกันและช่วยชีวิต ซึ่งจะต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งจะต้องมีการขึ้นทะเบียนและตรวจสอบสภาพความพร้อมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอด้วย</p> <p>ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองตอบพระราชกระแสรับสั่งว่า เราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ ตระหนักถึงความเป็นมา และนำบทเรียนนี้ ไปใช้ในการวางแผน</p>	

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	<p>ระบบแจ้งเตือนภัยต่างๆ และเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความห่วงใยมาให้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ดังนั้นรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชน จะต้องร่วมมือกันดำเนินการให้ได้ในลักษณะการทำงานแบบประชารัฐ</p> <p>สำหรับจิตอาสา แม้ว่าจะไม่ได้มีบทบาทหลักในการกู้ภัย แต่การหยิบยื่นน้ำใจ การบริจาคสิ่งของ อาหาร ดูแลสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น การบริการอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค การเสียสละพื้นที่นาให้เป็นแก้มลิงรองรับน้ำที่ระบายออกจากถ้ำ สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ภารกิจหลักประสบความสำเร็จด้วยดีด้วยความเสียสละ อันเป็นคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ และน่ายกย่อง</p> <p>นายกรัฐมนตรีชื่นชมและขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมนักประดาน้ำจากหลายประเทศ ทีมปืนเขาสูง ทีมชุดเจาะน้ำบาดาล ทีมเครื่องสูบน้ำ ตลอดจนทุกศาสนาที่ร่วมกันสวดมนต์ กล่าวคำอวยพร และส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ทุกคน</p>	
<p>๒.วันคล้ายวัน ประสูติ สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา- ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี</p>	<p>เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ที่ผ่านมา ตรงกับวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จึงได้เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพระพรชัยมงคล แต่ “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” ของพระองค์ ทรงพระเจริญ พระองค์ทรงเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งล่าสุดประสบความสำเร็จ ในการพัฒนายาชีววัตถุ ที่มีบทบาทสำคัญในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งเต้านม ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง เป็นนวัตกรรม “ชิ้นแรก” ที่ดำเนินการโดยนักวิจัยในประเทศไทย ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยไม่ต้องอาศัยการซื้อ หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งบางชนิดมีโอกาสได้รับการรักษา โดยมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง อีกทั้งช่วยให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองด้านยาชีววัตถุได้ และช่วยสร้างความมั่นคงทางยา รวมทั้งลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกทางหนึ่ง</p> <p>ทั้งนี้ จากความสำเร็จดังกล่าว สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งจะขยายปริมาณการผลิตไปสู่ระดับอุตสาหกรรม โดยจะร่วมมือกับโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีต่อไปซึ่งนับว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทย สามารถสร้างผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ส่งผลให้เศรษฐกิจของชาติพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อีกทั้ง จะเป็นการพัฒนาศักยภาพ และกำลังคนของประเทศตามยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ ๔.๐” ได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย</p>	-
<p>๓.รางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี ๒๕๖๑</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” จากการมอบรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี ๒๕๖๑ ในสาขาการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ในการให้บริการสาธารณะ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จากผลงานเรื่อง “การป้องกันและควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ” โดยประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๘ ประเทศ ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวในปีี้ จากทั้งหมด ๔๓๗ ผลงาน ๗๙ ประเทศ โครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในแนวทาง</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ที่จะนำมาใช้ใน “การปฏิรูปด้านสุขภาพ” ของประเทศ เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่าย ในลักษณะ “ประชารัฐ” และเป็นตัวอย่างที่ดีในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานต่อไป	
๔. สถานการณ์ การค้ามนุษย์ (TIP Report)	สถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทย (TIP Report) ในปีนี้ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่รัฐบาลและ คสช. เข้ามาใช้เวลาเกือบ ๔ ปี จาก TIER ๓ เป็น TIER ๒ Watch List และเป็น TIER ๒ ในที่สุด จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ที่ช่วยกันสร้างชาติและพัฒนาประเทศของเราโดยใช้ “กลไกประชารัฐ” ไปสู่ความสำเร็จในทุกเรื่อง	-

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง